

เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ...นโยบายและนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของไทย

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่กำลังเข้มข้นและชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 นาย Rick Santorum ผู้สมัครที่มีคะแนนมากเป็นอันดับ 2 ในการหยั่งเสียงเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคริพับลิกันลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศถอนตัว ส่งผลให้นาย Mitt Romney ผู้สมัครที่มีคะแนนมากที่สุดกลายเป็นตัวเต็งเพียงหนึ่งเดียวของพรรคริพับลิกันที่จะลงชิงตำแหน่งกับนาย Barack Obama ตัวแทนจากพรรคเดโมแครต ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่จะขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 คำคมที่ตามมา คือ นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของผู้สมัครทั้ง 2 คน มีความแตกต่างกันอย่างไร และจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เศรษฐกิจและการค้าโลก รวมถึงประเทศไทยอย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและติดตามใกล้ชิด

Barack Obama
ตัวแทนของพรรคเดโมแครต



**เปรียบเทียบนโยบายสำคัญ
ระหว่าง Obama และ Romney**



Mitt Romney
ว่าที่ตัวแทนของพรรคริพับลิกัน

นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ

- ผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ โดยเน้นการใช้จ่ายในโครงการของรัฐ เพื่อกระตุ้นการจ้างงานจำนวนมาก
- ผลักดันให้เรียกเก็บภาษีคนรวยเพิ่มขึ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% จากเดิมที่คนรวยจ่ายภาษีในระดับต่ำ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้น และนำรายได้จากภาษีดังกล่าวมาชดเชยเม็ดเงินที่จะนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้รัฐบาลเพื่อบรรเทาปัญหาขาดดุลงบประมาณเรื้อรังของรัฐบาลสหรัฐฯ

นโยบายต่างประเทศที่สำคัญ

- ใช้เครื่องมือทางการทูต โดยเน้นแก้ปัญหาด้วยการเจรจาเป็นลำดับแรก ซึ่งในกรณีปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน การเจรจาที่ผ่านมาก็ไม่ประสบผล ทำให้ Obama เพิ่มแรงกดดันอิหร่านด้วยการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเงิน อย่างไรก็ตาม Obama ไม่สนับสนุนการใช้มาตรการทางทหารในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศ
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับจีนเพื่อก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนอย่างสร้างสรรค์

นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ

- ผลักดันกฎหมายลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 25% จากสูงสุด 35% ในปัจจุบัน รวมทั้งลดอัตราภาษีแก่ธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ อันจะก่อให้เกิดการจ้างงานของภาคธุรกิจ
- ผลักดันกฎหมายการตัดลดงบประมาณเพิ่มเติม (ไม่รวมงบประมาณด้านความมั่นคง) เพื่อลดยอดขาดดุลงบประมาณ

นโยบายต่างประเทศที่สำคัญ

- ใช้มาตรการที่แข็งกร้าวและรุนแรง รวมถึงมาตรการทางทหารต่ออิหร่าน ในกรณีปัญหานิวเคลียร์อิหร่าน โดย Romney ประกาศว่าถ้าได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะทำให้อิหร่านปราศจากอาวุธนิวเคลียร์
- ดำเนินนโยบายกีดกันทางการค้าต่อจีนด้วยเหตุผลด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยจะเร่งผลักดันกฎหมายที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศที่มีการแทรกแซงค่าเงินเพื่อสนับสนุนการส่งออก เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานของสหรัฐฯ สามารถดำเนินมาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อจีน

ประเด็นที่ต้องจับตามอง...ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการส่งออกของไทย

แม้ว่าผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดส่วนใหญ่ระบุว่าประธานาธิบดี Obama มีคะแนนนำนาย Romney แต่คะแนนก็ห่างกันไม่มากนักเนื่องจากนาย Romney ทำคะแนนดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากการรณรงค์หาเสียงและโจมตีการบริหารงานของ Obama อย่างหนักหน่วง ทำให้โอกาสชนะการเลือกตั้งของทั้งคู่เป็นไปอย่างสูสี ทั้งนี้ ใครจะเป็นผู้ชนะและได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนต่อไป เป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการไทยต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ดังนี้

กรณีนาย Obama ชนะการเลือกตั้ง Obama จะสานต่อนโยบายสันติภาพของสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะถอนกองกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานภายในปี 2557 รวมถึงใช้นโยบายต่างประเทศที่เน้นการทูตอย่างละมุนละม่อมกับจีน ซึ่งจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนของโลก อันจะเกื้อหนุนให้เศรษฐกิจและการค้าโลกขยายตัว ซึ่งไทยจะได้รับอานิสงส์ไปด้วย นอกจากนี้ หาก Obama สามารถผลักดันนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ได้เป็นผลสำเร็จจะส่งผลให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม มีข้อพิงระวัง คือ การใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่จะซ้ำเติมปัญหาหนี้สาธารณะ ซึ่งจะกดดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลง และส่งผลให้กำลังซื้อของชาวอเมริกันลดลงตาม จุดนี้เองจะบั่นทอนการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ ในระดับหนึ่ง

กรณีนาย Romney ชนะการเลือกตั้ง การดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวกับอิหร่านจะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง อีกทั้งอาจจุดชนวนให้เกิดสงครามครั้งใหม่ ซึ่งไม่เพียงจะซ้ำเติมให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนในทิศทางขาขึ้นจนกระทบต่อผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมันเป็นปัจจัยการผลิตหลัก แต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและซ้ำเติมให้เศรษฐกิจโลกทรุดลงอีก ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงตาม นอกจากนี้ การกีดกันทางการค้ากับจีนจะบั่นทอนภาวะการค้าโลกและอาจทำให้สินค้าไทยหลายรายการที่จีนนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออกต่อไปสหรัฐฯ พลอยติดร่างแหไปด้วย ขณะที่นโยบายลดอัตราภาษีเพื่อกระตุ้นการจ้างงานและเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ คล้ายกับนโยบายของ Obama ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ แต่ก็ก่อให้เกิดความเสียหายที่ซ้ำเติมปัญหาหนี้สาธารณะเช่นเดียวกัน

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด